

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 302 /SNNPTNT-VP

Gia Lai, ngày 18 tháng 02 năm 2019

V/v đơn đốc công bố danh mục thủ tục
hành chính theo Văn bản số 415/VP-NC
ngày 14/02/2019 của Văn phòng
UBND tỉnh

Kính gửi:


- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Phòng Thủy sản;
- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

Thực hiện Văn bản số 415/VP-NC ngày 14/02/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đơn đốc công bố danh mục thủ tục hành chính.

Trên cơ sở các Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*Có phụ lục kèm theo*), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là Sở) đề nghị các Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủy sản; Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (sau đây gọi là đơn vị) rà soát, đối chiếu các Quyết định công bố TTHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các Quyết định công bố TTHC đã được UBND tỉnh ban hành, tham mưu Sở lập tờ trình dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính.

Các văn bản trước khi chính thức trình UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị các đơn vị gửi *file word* về Sở (*qua Email Văn phòng Sở: vp.snnptnt@gialai.gov.vn*) để kiểm tra hoàn chỉnh. Thời gian hoàn thành **chậm nhất ngày 22/02/2019**.

Lưu ý: Các Quyết định công bố TTHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (<http://csdl.thutuchanhchinh.vn>), các đơn vị thường xuyên theo dõi, cập nhật để chủ động kịp thời tham mưu Sở trình công bố danh mục TTHC theo quy định.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang tin điện tử của Sở;
- Lưu VT, VP, Hùng.

GIÁM ĐỐC




Trương Phước Anh



PHỤ LỤC
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Công văn số: 302/SNNPTNT-VP ngày 18/02/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT	TÊN QUYẾT ĐỊNH	ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, THAM MƯU SỞ	GHI CHÚ
01	Quyết định số 2519/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.	Phòng Kế hoạch - Tài chính	
02	Quyết định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/12/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.	Phòng Thủy sản	
03	Quyết định số 2412/QĐ-BNN-KHCN ngày 22/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.	Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản	

4/